



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๑๔,๕๒๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



แต่เริ่มร้องเพลงเล่นกีตาร์ และเดินโลฟเวอร์ สไตล์ เกาหลี พอขึ้น ม.ปลายก็ ตั้งวงดนตรีของตนเองใน ชื่อ "บิกกะจู"

ปัจจุบัน บีมมี เป็น เพรชชีหน้าใสรับเอ้าะ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ ศึกษาความยั่งยืน แห่ง มศว ได้ รับการโหวตด้วยคะแนนล้นหลาม ให้เป็นความหาวิทยาลัย ด้วย ความสวยใสสุขภาพดีบวกกับ บุคลิกลักษณะที่น่ารัก สมวัย ไม่ผอมแห้งแบบ "ไร้ไส้" เหมือนวัยรุ่นพิมพ์ นิยมยุคนี้

เธอบอกว่าการเป็น ความหาวิทยาลัยทำให้ต้องทำตัวเป็น "แบบ อย่าง" ที่ดีให้กับ เพื่อนนิสิตด้วยกัน ต้องปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย ต้องตั้งใจเรียนและช่วย กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มี ความสุขที่ได้ทำ พูดจบดวงตากกลม โคลงนั่นก็ฉาย ประกายระยิบระยับเหมือนดอกไม้ค่าพูดของเธอ "การทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กทำให้ได้

ประสบการณ์ทั้งในเรื่องการแบ่งเวลาเรียนและเวลา การทำกิจกรรม ซึ่งประโยชน์ของการทำกิจกรรม นอกจากจะทำให้ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วยังทำให้เกิดการเรียนรู้และการปรับตัวในการทำงานร่วมกับ คนอื่นด้วย การเรียนทำให้มีงานทำ แต่กิจกรรม ทำให้เราทำงานเป็น" บีมมีบอกเธอเชื่อเช่นนั้น

สวย เก่ง ดี มุมมองเร็ด...มาความเชื่อ เช่นกันว่าเธอเป็นแอร์โฮสเตสที่ "เด็ดค่า" แน่นนอน กิกิกิก

มาตามตีตี้ รายงานตัวพร้อมทำหน้าที่ "เจี ดัน" แล้วค่า

เด็กเด็ดเด็ด ที่ดันขึ้นแท่นอาทิพย์นี้ เธอเป็น "ความหาวิทยาลัย" ประจำปี 2557 แห่งรั้ว มศว หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความ ฝันเหมือนเด็กสาวค่อมเมืองคือการเป็น "แอร์โฮสเตส"

บีมมี มีชื่อจริงแสนก๊ิบเก๋ว่า เกณิกา วุฒิ- โชคบวร อายุ 18 ปี เป็นบุตรของคุณพ่อ ร.อ.ธนพล เสนะวัฒนา กับคุณแม่ วรณา วุฒิโชคบวร คุณ พ่อได้ลาโลกไปตั้งแต่บีมมียังเป็นเด็กน้อยวัยประถม ศึกษา จึงต้องอยู่กับคุณแม่ซึ่งประกอบธุรกิจไฟแนนซ์ รถยนต์ส่งลูกเรียน

ด้วยความที่เป็นสาวได้หน้าคมเข้ม ส่งผล ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นครีมนมเบอร์ของโรงเรียน ตั้งแต่อยู่ประถมศึกษาแถม ยังได้รับเลือกเป็นหนูน้อย นพมาศประจำโรงเรียน ทุกปีเลยทีเดียว พอเรียน มัธยมที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ก็ยัง ครองตำแหน่งครีมนมเบอร์

